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2. fundur Foreldrafélags barnaskólans í Hafnarfirði 
skólaárið 2021-2022 

 
Stjórn félagsins:  
5 ára stúlkur – Rakel Sófusdóttir, Hrund Óttósdóttir 
5 ára drengir – Alexandra Eir Andrésdóttir, Heiða Hrönn Karlsdóttir(forföll),  
6 ára stúlkur – vantar fulltrúa 
6 ára drengir – Eva Guðrún Torfadóttir 
7 ára stúlkur - Sunna Magnúsdóttir 
7 ára drengir - Alexandra Eir Andrésdóttir 
8 ára stúlkur – vantar fulltrúa  
8 ára drengir - Rakel Sófusdóttir 
9 ára stúlkur – Svavar Halldórsson 
9 ára drengir – Birkir Marteinsson 
 
Hildur og Ruth, skólastýrur Barnaskólans sátu fundinn.  
 
 

1. Fjáraflanir – staðan 
a. Tækifæriskort, merkimiðar og dagatöl. Myndir í tækifæriskort eru allar 

tilbúnar og komnar til hönnuðar sem setur kortin upp, sömu myndir verða 
notaðar í dagatölin. Jólamyndir fyrir merkimiða koma þegar nær dregur 
jólum.  

b. Krakkakaffi. Stefnt að því að halda krakkakaffi allra kjarna eftir áramót. 
Útfærsla enn óljós.  

c. Piparkökudeig/samverustund. Boðið verður uppá samverustund til sölu fyrir 
jólin þar sem foreldrum gefst tækifæri til þess að kaupa piparkökudeig til 
styrktar vorferðar.  
 

2. Gjafir til skóla.  
Hugmynd að bjóða börnum skólans um jólin á jólasýningu. Stjórn skoðar hvaða 
möguleikar eru þar í boði. Auk þess óskar skólinn eftir nýjum bókum í bókasafn 
skólans.  
 

3. Framlag Hafnarfjarðar með hverju barni sem stundar nám í skólanum.  
Hagstofa Íslands reiknar út meðalkostnað á nemenda í grunnskólum á Íslandi og 
Hafnarfjarðarbær greiðir 75% af þeirri upphæð með hverju barni í Barnaskólanum. 
Krafa stjórnar foreldrafélags Barnaskóla Hjallastefnunnar er að framlagið verði 100%. 
Bréf þess efnis verður sent bæjaryfirvöldum á næstu dögum.  
 

4.  Annað 
a. Foreldraráð Hafnarfjarðar 

Farið yfir hvað fór fram á fundi foreldraráðs Hafnarfjarðar.  


